

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: ศุกร์ 21 เมษายน 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7166

หน้า: 9(กลาง)

Col.Inch: 34.79

Ad Value: 37,747.15

PRValue (x3): 113,241.45

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กสทช.ชานรับกฎหมายใหม่ปราบมิฉฉาชีพทางเทคโนโลยี

กสทช.ชานรับกฎหมายใหม่ ปราบมิฉฉาชีพทางเทคโนโลยี

กสทช.-สตร. ชานรับกฎหมายใหม่ พร้อม
ร่วมวางแผนทางกำหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามความผิด เพื่อขับเค็ลื่อนและเร่งผลัก
ต้นมาตรการขจัดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร กรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้าน
กฎหมาย เปิดเผยว่า จากกรณีที่ราชกิจจา
นุเบกษาได้มีการประกาศเผยแพร่ พ.ร.ก.
มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มีผลบังคับ
ใช้ เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่ง
พ.ร.ก.ดังกล่าว มุ่งเน้นที่จะปกป้องประชาชน
จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เป็นปัญหา
ใหญ่ของสังคมในปัจจุบัน

โดยกฎหมายมีบทกำหนดโทษกับผู้
รับจ้างเปิดบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์ รวมไปถึง
ถึงผู้ที่ชักชวนเป็นธุระจัดหาบัญชีม้าหรือซิม
โทรศัพท์ ให้กับเครือข่ายอาชญากร เป็นการ
อุดช่องว่างที่ก่อนหน้านี้กฎหมายไปไม่ถึง

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.ก.ใหม่ที่มี
ผลบังคับใช้ จึงได้จัดตั้ง “คณะอนุกรรมการ
บูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทาง
เทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของ
รัฐ” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
ผู้แทนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิ พล.ต.ท.ดร.รัชชชัย ปิตะนีละบุตร
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบ
งานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี, ผู้แทนกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (DSI), ผู้แทนสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่สำคัญของคณะ
อนุกรรมการชุดนี้ คือ การกำหนดแนวทาง
การบังคับใช้กฎหมาย การเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับ ที่
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึง
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(สตร.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.),
ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารพาณิชย์,
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม ที่อยู่ในการ
กำกับดูแลของ กสทช. เพื่อให้แนวทางใน
การป้องกันและปราบปรามสัมฤทธิ์ผลอย่าง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การวางกรอบ
แนวทางปฏิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็น
รูปธรรม กสทช. ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อขับ
เค็ลื่อนการบังคับใช้กฎหมายและติดตาม
ประเมินผล ที่ประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วย
งานภาครัฐ สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ
กิจการโทรคมนาคมเพื่อร่วมกำหนดแนวทาง
และประสานความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานในการระงับยับยั้งบัญชีผู้ใช้
งานโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตและบริการ
โทรคมนาคมอื่น ๆ ที่มีพฤติกรรมเข้าข่าย
การกระทำความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีกระทำความผิด ซึ่งรวมไปถึงการ
สร้างแนวทางการรับรู้และการประชาสัมพันธ์
ถึงภัยทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้
ประชาชนตระหนักรู้และตื่นตัวซึ่งจะได้ไม่ตก
เป็นเหยื่อของมิฉฉาชีพ ■

กสทช.ตั้งอนุกรรมการ ก.ม.ปราบ'โจรออนไลน์'

พล.ต.อ.ฉัตร เพราะสุนทร คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, ผู้
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), ผู้แทน
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย เปิดเผย สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
ว่าได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ความคิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคง การบังคับใช้กฎหมาย การเสนอแนวทางในการปรับปรุง
ของรัฐขึ้น เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหา กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี หลังจาก พ.ร.ก.มาตรการ เทคโนโลยี รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่าง
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทาง ดีเอสไอ, ปปป., ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.),
เทคโนโลยี โดยประกอบด้วยผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพาณิชย์, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ พล.ต.ท.รัชชัย ปิตะนีละบุตร สังกม และผู้ประกอบการภายใต้การดูแล กสทช. เพื่อ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานด้าน ร่วมป้องกันและปราบปรามได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม”.